



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2013

## THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC THEO HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA

Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 359/GĐĐT ngày 24/01/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo. Hàng năm, Trung tâm được Bộ Giáo dục & Đào tạo và Đại học Huế giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức Giáo dục từ xa cho mọi đối tượng người học ở mọi vùng, miền trên cả nước.

### I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Công dân Việt Nam đã có bằng THPT, TCCN, TH nghề, TC nghề trở lên, có đủ sức khoẻ, điều kiện và có nhu cầu học tập để lấy bằng đại học theo hình thức Giáo dục từ xa.

### II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH

Không thi tuyển mà chỉ tổ chức xét tuyển.

### III. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Sư phạm Toán học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Luật.

### IV. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

**IV.1. Các ngành:** Sư phạm Toán học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non.

**IV.1.1. Thời gian đào tạo 2,5 năm:** dành cho những người có bằng đại học thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên cùng nhóm ngành; bằng CĐSP, SP cấp II hệ 10+3 cùng ngành hoặc tương đương; bằng CĐSP, SP cấp II hệ 10+3 có ngành đầu tiên ghi trong văn bằng trùng với ngành đăng ký học từ xa (đối với bằng đào tạo ngành ghép).

Đối với ngành Giáo dục Mầm non, yêu cầu người học có bằng CĐSP ngành Giáo dục Mầm non (Nhà trẻ, Mẫu giáo, Mầm non) hoặc Giáo dục Tiểu học.

**IV.1.2. Thời gian đào tạo 3 năm:** dành cho những người có các văn bằng sau đây:

- Những người có bằng CĐSP, bằng SP cấp II hệ 10+3 đào tạo ngành ghép, có ngành thứ 2 ghi trong văn bằng trùng với ngành đăng ký học từ xa; bằng SP cấp II hệ 10+2, 12+2 cùng ngành, bằng TCSP cùng ngành; chứng chỉ đại học đại cương cùng nhóm ngành (riêng ngành Sư phạm Tiếng Anh, yêu cầu chứng chỉ đại học đại cương Tiếng Anh).

- Những người có bằng CĐSP trở lên các ngành đăng ký học ngành Giáo dục tiểu học.

- Những người có bằng CĐSP trở lên các ngành; bằng TCSP ngành: Giáo dục mầm non (Nhà trẻ, Mẫu giáo, Mầm non), Giáo dục tiểu học; chứng chỉ đại học đại cương thuộc các lĩnh vực: Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Sức khỏe, đăng ký học ngành Giáo dục mầm non.

**IV.1.3. Thời gian đào tạo 4,5 năm:** dành cho những người có bằng THPT hoặc có bằng TCSP nhưng chưa có bằng THPT.

*Riêng ngành Sư phạm Tiếng Anh, Trung tâm chưa đào tạo thời gian 4,5 năm.*

